

แบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเด็นการปฏิบัติ	กำหนดเวลา รายงานผล
๑.	ด้านเศรษฐกิจ	๑. การกำหนดมาตรการสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีอยู่อย่างกลางหรือสถานที่จัดเก็บพืชผลทางการเกษตรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดมาตรการสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไม่มีอยู่อย่างหรือสถานที่จัดเก็บพืชผลทางการเกษตรเป็นของตนเองได้รวมกลุ่มกันและจัดให้มีอยู่อย่างกลางหรือสถานที่จัดเก็บพืชผลทางการเกษตรร่วมกันหรือขอรับการสนับสนุน/ช่วยเหลือด้านต่าง ๆ จากภาครัฐ ทั้งนี้ ให้นำกรณีการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในโครงการธนาคารข้าวมาเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาด้วย	ปก./จังหวัด ทุกจังหวัด	ให้ ปค. เป็นหน่วยงานหลัก ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว	-
		๒. การกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีที่ภาครัฐดำเนินมาตรการที่เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชชนิดต่าง ๆ แต่ความช่วยเหลือยังไม่ครอบคลุมถึงเกษตรกรรายย่อย ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีที่ภาครัฐดำเนินมาตรการที่เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชชนิดต่าง ๆ แต่ความช่วยเหลือดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมถึงเกษตรกรรายย่อย เกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เพาะปลูก รวมทั้งเกษตรกรที่บุกรุกพื้นที่ของทางราชการ	ปก./จังหวัด ทุกจังหวัด	ให้ ปค. เป็นหน่วยงานหลัก ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว	-
๒.	ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และอื่น ๆ	๓. การเร่งประสานงานและบูรณาการการบริหารจัดการน้ำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำในฤดูแล้ง ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งประสานงานและบูรณาการการบริหารจัดการน้ำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ปก./ปก./ สภ./จังหวัด ทุกจังหวัด	ให้ ปภ. เป็นหน่วยงานหลัก ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ	เร่งรัด ดำเนินการให้แล้ว เสร็จอย่าง เป็น รูปธรรม

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเด็นการปฏิบัติ	กำหนดเวลารายงานผล
		<p>เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำในฤดูแล้ง โดยเร่งดำเนินการบูรณะฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติต่าง ๆ ในพื้นที่ ให้สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ และให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นลำดับแรก รวมทั้งให้ควบคุมดูแลการบริหารจัดการปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเหมาะสม นั้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยด่วน เพื่อให้การแก้ปัญหาภัยแล้งเกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๒ เดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่นอกเขตชลประทานที่จำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มแหล่งน้ำในเขตชุมชนให้มากขึ้น เช่น การขุดเจาะน้ำบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน</p>		<p>ดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว</p>	<p>ภายใน ๒ เดือน</p>
		<p>๔. การรวบรวมผลงานสำคัญต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการตามแนวพระราชโบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานกลางรับไปประสานงานกับทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเพื่อรวบรวมผลงานสำคัญต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการตามแนวพระราชโบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร หรือโครงการที่ส่วนราชการดำเนินการเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เช่น การปรับปรุงสภาพลำนน้ำ คูคลอง การปรับภูมิทัศน์ของสายทางต่าง ๆ รวมทั้งการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยของประชาชนริมฝั่งคลองต่าง ๆ แล้วให้นำเสนอนายกรัฐมนตรีโดยด่วน</p>	<p>ส่วนราชการระดับกรม/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด/จังหวัด/ทุกจังหวัด/กทม./หน่วยงานในสังกัด สป.มท.</p>	<p>ให้ กปพ.สนผ. เป็นหน่วยงานหลักประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว</p>	<p>-</p>

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก